

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. คอลัมน์กฎหมายใกล้ข่าว “นักโทษหนีคดีอาญาหมดสิทธิยื่นอุทธรณ์ ฎีกา” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

๒. คอลัมน์กฎหมายการธุรกิจ “ค่าตอบแทน และค่าทดแทนในคดีอาญา” จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

๓. “ทรงแต่งตั้ง ๒ องคมนตรี เพิ่ม” จากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์

Source :

เดลินิวส์

Date : 16 S.A. 2559

Page :

19

No :



นักโทษหนีคดีอาญา หมดสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ ฎีกา¹⁵

ในการพิจารณาคดีอาญาและการสืบพยานในศาลตามกฎหมายแล้วจะต้องทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เมื่อศาลได้อนุญาตให้จำเลยได้รับการประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวไปในระหว่างคดี เมื่อถึงวันที่ศาลจะมีคำพิพากษา จำเลยก็มักหลบหนี

ไม่มาฟังคำพิพากษา ซึ่งศาลก็ต้องเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปก่อน และออกหมายจับจำเลยกับปรับนายประกันเพราะไม่มีตัวจำเลยมาส่งศาลตามสัญญาประกัน ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นกำหนดหนึ่งเดือนไปแล้ว ศาลจึงจะอ่านคำพิพากษาหลังจำเลยได้ หากผลของคำพิพากษาเป็นคุณกับจำเลยโดยไม่ต้องติดคุก จำเลยและนายประกันก็มักจะมาปรากฏตัวต่อศาลและอ้างเหตุผล โฉนนี้ นั่น ต่าง ๆ นานา ถึงเหตุที่ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาของศาลแต่แรก เพื่อขอลดค่าปรับกับศาล แต่หาผลของคำพิพากษาไม่เป็นคุณกับ

จำเลย โดยต้องติดคุก ติดตะราง จำเลยก็จะหลบหนีหนีหน้าศาลและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจำเลยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หรือว่าไปอยู่แห่งหนตำบลไหน แต่ก็ยังมอบหมายให้ทนายความของจำเลยมาใช้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหลาย ๆ คดี ซึ่งก็ไม่ได้มีคดีอะไรเพราะกฎหมายเดิมได้ให้สิทธิกับจำเลยที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้

แต่หลังจาก พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ

บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 เป็นวันแรก ซึ่งต่อไปนี้หากจำเลยคนไหนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกหากประสงค์ที่จะยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะที่ยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาด้วย จะมอบอำนาจให้ทนายความมาดำเนินการฝ่ายเดียวไม่ได้

ส่วนสิทธิตามกฎหมายของจำเลยในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมครับ.

รวยสิทธิ์ เลิศสุริยะกุล

Source :

ขุนนางเก่า

Date : 16 S.A. 2558

Page :

7

No :



ค่าตอบแทน และค่าทดแทนในคดีอาญา

หลายๆ ครั้งที่กระบวนการยุติธรรมอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาพของชนกลุ่มหนึ่ง ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะคดีอาญาที่ใช้ระบบกล่าวหา จับกุม คุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด หากมีพยานหลักฐานอันสมควร ทั้งที่รัฐธรรมนูญหลาย ๆ ฉบับที่ผ่านมา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ในคดีอาญา จำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น เสมือนผู้กระทำความผิดมิได้

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการสอบสวนและพิจารณาคดีที่รวดเร็ว คดีเนื่องและเป็นธรรม แต่ในทางปฏิบัติมักไม่ได้รับการสอบสวนที่รวดเร็ว รวมถึงการประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพราะหากเป็นคดีร้ายแรง พนักงานสอบสวนหรืออัยการย่อมคัดค้านการประกันตัว ส่วนการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษา

นอกจากจำเลยแล้ว ยังมีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดทางอาญา เช่น ผลกระทบทางจิตใจ ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งควรได้รับการเยียวยาจากภาครัฐเช่นเดียวกับจำเลยผู้บริสุทธิ์และไม่ได้กระทำความผิด

เมื่อปี พ.ศ.2544 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผ่านพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย อันเป็นการเยียวยาให้กับจำเลยและผู้เสียหาย

หลักเกณฑ์ที่ผู้เสียหายคดีอาญาจะได้รับค่าตอบแทน ตามกฎหมายนี้คือ ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากถูกทำร้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกฆ่า ถูกหลอกหลอน ถูกทำให้แห้งถูก ถูกข่มขืน ถูกกระทำอนาจาร หรือ คายจากการกระทำโดยประมาทของผู้อื่น และยังมีหมายรวมถึง เด็ก คนชรา คนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และถูกทอดทิ้ง แต่ต้องปรากฏว่าผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

กรณีผู้เสียหายไม่เสียชีวิต จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ วันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 1 ปี ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

หากผู้เสียหายเสียชีวิต คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จะจ่ายให้ทายาทผู้เสียหาย ตั้งแต่ 30,000 ถึง 100,000 บาท ค่าจัดการศพ 20,000 บาท ค่าความเสียหายอื่นๆ อีก จะจ่ายตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

ในส่วนคดีอาญาที่จำเลยถูกฟ้องโดยพนักงานอัยการ (ไม่รวมคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเอง) และถูกคุมขังระหว่างศาลพิจารณาคดี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด มีการถอนฟ้องระหว่างดำเนินคดี หรือคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด จำเลยมีสิทธิได้รับค่าทดแทน

จึงเป็นปัญหาในคดีอาญา หากจำเลยพิสูจน์หักล้างตัวเองไม่ได้ว่า มิได้กระทำความผิด และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดย

มิได้วินิจฉัยและรับฟังข้อเท็จจริงเป็นเหตุคือว่า การกระทำของจำเลย ไม่เป็นความผิด เช่น จำเลยกระทำไปโดยป้องกันตัว แต่คดีนั้น พยานโจทก์กับพยาน ศาลยกฟ้องโดยยกประโยชน์แห่งความสงสัย ให้แก่จำเลย จำเลยก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน

หากจำเลยไม่เสียชีวิต จะได้รับเป็นค่าทดแทนจากการ ถูกคุมขังวันละ ๕๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และความเจ็บป่วยต้องเป็นผลโดยตรงจากการ ถูกดำเนินคดี ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ในระหว่าง ถูกดำเนินคดีวันละไม่เกิน ๒๐๐ บาท นับแต่วันที่ไม่สามารถ ประกอบการทำงานได้ตามปกติ

กรณีจำเลยเสียชีวิต มีสิทธิได้รับเป็นค่าทดแทน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดการศพ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายอื่นๆ จะจ่ายตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยจะจ่ายให้แก่ทายาทเช่นเดียวกัน

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยใน คดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ที่บัญญัติเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจำเลย แจ้งสิทธิถึงการได้รับค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายเท่านั้น เพื่อใช้สิทธิยื่นคำขอได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี

อย่างไรก็ตาม แม้มีกฎหมายดังกล่าว ยังนับว่ามีปัญหา โดยเฉพาะคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนชั้นตำรวจหรือชั้นพนักงาน อัยการ และผู้ต้องหาถูกคุมขังโดยไม่ได้รับการประกันตัว ต่อมา หากอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ผู้ต้องหาขอมไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน ตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะยังไม่ได้ตกเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องคดี อาญา พล.อ.ไพบุลย์ คุ้มฉายา อธิการบดี ยุติธรรม มีแนวความคิด จะผลักดันแก้ไขกฎหมายประเด็นนี้ เพื่ออุดช่องว่าง ให้ผู้ต้องหาที่ โดนกักขังและอัยการสั่งไม่ฟ้อง มีสิทธิได้รับค่าทดแทนด้วย

ผู้เสียหายและจำเลยที่ประสงค์จะยื่นเรื่องเพื่อขอรับ ค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในส่วนกลางให้ติดต่อกกรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ต่างจังหวัดสามารถ ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานยุติธรรมต่างจังหวัดทั่วประเทศ

การได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย ตาม กฎหมายนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรือ จำเลยพึงได้ตามกฎหมายอื่น ที่ผ่านมาผู้ต้องหาและจำเลย ในคดีอาญามีจำนวนไม่น้อยต้องได้รับความทุกข์ทรมานและ สูญเสียอิสรภาพจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ จะมีกฎหมายออกมาเยียวยาใ้ภายหลัง แต่หากมีเงื่อนไขและ กฎเกณฑ์หรือระเบียบการจ่ายที่ยุ่งยากและไม่ครอบคลุม ก็ไม่อาจ บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้

Source :

มติชนสุดสัปดาห์

Date : 16 ธ.ค. 2559

Page :

7

No :

59549096

ทรงแต่งตั้ง "2 องคมนตรี" เพิ่ม**วิรัช ชินวินิจกุล-จรัสธาดา กรรณสูต**

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 1. นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นองคมนตรี 2. นายจรัสธาดา กรรณสูต เป็นองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายวิรัช อายุ 64 ปี เป็นคนจังหวัดราชบุรี เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2495 จบการศึกษานิติศาสตร์เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย วิชาทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาเมื่อปี 2523 จากนั้นเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลแขวงระนอง เมื่อปี 2524-2532 และเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ปี 2533-2537 กระทั่งได้เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ก่อนจะก้าวสู่ตำแหน่งบริหารเข้ามาเป็นรองอธิบดีศาลภาค 9 (ภาคใต้) ปี 2541 ต่อมาได้รับเลือกเป็นเลขาธิการศาลฎีกาเมื่อปี 2548 ในยุค นายชาญชัย ลีตติกิตตะ เป็นประธานศาลฎีกา จากนั้นเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

นายจรัสธาดา กรรณสูต เป็นบุตรชาย นายบริดา กรรณสูต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สสยรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายจรัสธาดาเกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2492 จบปริญญาตรีจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศอบริณญาโทที่มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสัตววิทยา มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา แคนาดา รับราชการเป็นผู้อำนวยการสถาบันพันธุกรรมสัตว์น้ำ สถาบันพันธุภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาสัตว์น้ำ ผู้ตรวจการกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ รองอธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมประมง และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี 2550